



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</p> <p>-เสนอข่าว สปสช. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพระราชดำริ “ดาวเรืองเบ่งบาน สืบสานปณิธานต่อที่พ่อทำ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมรับมอบดอกดาวเรืองตามโครงการ “ดอกดาวเรืองบ่งจากบ้านมาบานที่ สปสช.” จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ที่ร่วมปลูกแสดงความจงรักภักดี ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</p>
เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>งบบฯ สปสช.ปี 61</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พินิจ หิรัญโชติ ประธานคณะทำงานพัฒนาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สปสช. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สปสช.ได้จัดสรรงบค่าบริการแพทย์แผนไทย 566,533,170 บาท หรือ 11.61 บาทต่อประชากร และยังได้แยกจัดสรรงบประมาณ 56,653,317 บาท หรือร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยบริการต้นแบบหรือรพ.ระดับต่างๆ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทย โดยการสร้างเครือข่ายหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกบริการสุขภาพให้กับประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน เบื้องต้นมีหน่วยบริการที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วม 33 แห่ง</p>
มติชน	<p>รณรงค์คัดติ่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว สสส. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปฏิญาณตนและเชิดชูเกียรติฯ คนหัวใจหิน สู้คนหัวใจเพชร จัดอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ใน 199 ชุมชนทั่วประเทศ โดยปี 2560 เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ในการออกแบกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนนักติ่มหน้าเก่าและหน้าใหม่ รวมทั้งยกระดับเป็นนโยบายตำบลและอำเภอ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการงดติ่ม โดยใช้พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและช่วงเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโอกาสและตัวปฏิบัติการ ผลการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาใน 199 ชุมชน-อำเภอจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 12 ชุมชนในกรุงเทพฯ ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครชวน/ช่วยคนเลิกเหล้าหัวใจเพชร 89 ชมรม และรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่องช่วงออกพรรษา</p>
ไทยรัฐ	<p>แผนปฏิบัติการสาธารณสุขรองรับ EEC</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ได้รับทราบแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 โดยจัดทำโครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กำหนด 3 มาตรการหลัก 1.ยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านในสถานบริการสาธารณสุข 2.พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานและรอบเขตอุตสาหกรรมปลอดภัยมีสุขภาพที่ดี และ 3.พัฒนาระบบบริหาร บริการด้านสาธารณสุข โดยหน่วยบริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับบริการ ซึ่งคาดว่าจะภายใน 10 ปี ประชากรและแรงงาน 3 จังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านคน เป็น 13 ล้านคน จึงวางแผนพัฒนาระบบบริการรองรับการขยายตัวของประชากร ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะสาขาอชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม คาดว่า จะต้องเพิ่มเตียง 746 เตียง เพิ่มคลินิกอชีวเวชศาสตร์ 23 แห่ง อนุมัติรองรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกขนาด 30 เตียง เป็นต้น ในส่วนอัตรากำลังคาดว่าจะต้องเพิ่มแพทย์ 1,430 คน พยาบาล 4,430 คน ได้เตรียมเชิญชวนภาครัฐและเอกชนที่มีบริการด้านสุขภาพเข้าร่วมจัดการระบบบริการรองรับการพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ระบบ “พีพีพี-ฟาสต์แทร็ก” เพื่อให้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ประสบผลสำเร็จ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ Bangkok Post สำนักข่าวไทย</p>	<p>WHO ยกย่องไทย คุมโรคไม่ติดต่อที่สุดในเอเชีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) ร่วมกับ สสส. สปสช. และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 130 คน จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ประเทศไทยมีการจัดการเรื่อง NCD ได้คะแนนเพิ่มขึ้น จาก 8 คะแนน ในปี 2015 เป็น 12 คะแนน ในปี 2017 จากคะแนนเต็ม 19 คะแนน เทียบเท่าประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ และดีที่สุดในเอเชีย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รพ.อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. และคณะ ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ตรวจสอบมอบนโยบายและแนวทางพัฒนารพ.อาหารปลอดภัย ที่รพศ.อุดรธานี พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคจากผู้บริหารสาธารณสุขระดับเขต ระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติของรพ.ในเขตสุขภาพที่ 8 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจาก 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และหนองบัวลำภู เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัย นำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน นำร่องรพ.รัฐसनองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย</p>	<p>กำชับ รพ.รับมือน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 9-11 ต.ค.นี้ ว่า ได้กำชับให้รพ.ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม เตรียมขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ สำรองออกซิเจน อาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยให้เพียงพอ สำรองระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังได้วางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วม เช่น การขนย้ายผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกรพ. ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้าน เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หากต้องการความช่วยเหลือ ส่วนกลางพร้อมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียน การจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย อายุต่ำกว่า 15 ปี จากข้อมูล สธ.ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550-2559 เฉพาะเดือน ต.ค. มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 101 คน ส่วนปี 2559 พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต 699 คน ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เริ่มปิดเทอม (24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2560) เพียง 15 วัน พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำ 8 เหตุการณ์ เสียชีวิตถึง 11 คน ดังนั้น ผู้ปกครองควรสอนเด็กให้รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการช่วยเหลือเหตุจมน้ำให้ยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”</p>
<p>ทีวีช่อง 5 ThaiPBS</p>	<p>เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-2 ต.ค. 2560 พบผู้ป่วย 135,267 คน เสียชีวิต 35 คน จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจาม ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยง คือ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีการป่วย มีไข้ ไอ จาม หยุด คือ หยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>วันล้างมือโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกล้างมืออย่างถูกวิธี เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งการล้างมืออย่างถูกวิธี จะสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง ร้อยละ 50 และโรคปอดบวม ร้อยละ 25 สำหรับประชาชนที่จะไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสนามหลวง ต้องมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะการล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร และหลังเข้าส้วม กรณีไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ให้ใช้เจลล้างมือได้</p>
<p>สยามรัฐ บทบรรณาธิการ</p>	<p>กฎหมายการตั้งครรภในวัยรุ่น</p> <p>-กล่าวถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ว่า ต้องมีกฎหมายลูกของศธ. ออกมารองรับการปฏิบัติ และได้รับการอนุมัติหลักการจากครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา สาระสำคัญของร่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กฎกระทรวงนี้คือ กำหนดประเภทของสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา) ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา คຸ້ມครองนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครุฑ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้เรียน รวมถึงความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน หรือนักศึกษาที่ตั้งครุฑ โดยต้องให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครุฑได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการยึดหยุ่นในวิธีการจัดการเรียนรู้ หลีกเลียงการลงโทษและไม่ตำหนิ กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประสงค์จะหยุดพักการเรียนในระหว่างตั้งครุฑและหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร สถานศึกษาต้องอนุญาตและให้นักเรียนหรือนักศึกษามีสิทธิในการศึกษาต่อ และต้องสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม กรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครุฑต้องการย้ายที่เรียนใหม่ ให้สถานศึกษาเดิมประสานจัดหาที่เรียนใหม่ตามความเหมาะสม</p>
สยามรัฐ	<p>ยาจุดกันยุงเดือน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค ล่าสุดพบว่ามีการจำหน่ายยาจุดกันยุงชนิดชดชื่อ GOD ZILLA ฉลากเป็นภาษาพม่า ไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ใน จ.สมุทรสาคร จึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบมีสารแอลเลทริน ไอโซเมอร์ และสารเฮปต้าฟลูทริน ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย. นอกจากนี้ สารเฮปต้าฟลูทรินที่เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยังไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.มาก่อน จึงไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้</p>
มติชน	<p>ระบบรถพยาบาลแบบรวมศูนย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น กล่าวถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC) ว่า ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เทลลี 360 จำกัด ในการคิดค้นและพัฒนาระบบ AOC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แพทย์ฉุกเฉิน 1 คน สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยระบบ AOC ถือเป็นหัวใจและมันสมองประจำอยู่ในรถพยาบาลทุกคัน เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการ อยู่ในรพ.อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ศูนย์ เริ่มทดลองใช้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดแรก ก่อนกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ</p>
คมชัดลึก	<p>โรคเรื้อน</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทำเพื่อให้ราษฎรชาวไทยได้อยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยในปี พ.ศ. 2498 มีผู้ป่วยโรคเรื้อนจำนวนมากที่ไม่ได้รับการรักษาที่ดี เป็นที่รังเกียจและโดนกีดกันจากสังคม จึงทรงรับงานด้านการรักษาป้องกันโรคเรื้อนให้เป็นโครงการในพระราชดำริ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดงานปราบโรคเรื้อน ทำให้เกิดโครงการควบคุมโรคเรื้อนแบบใหม่ และดำเนินการให้การรักษที่บ้าน เพื่อลดผลกระทบทางครอบครัวของผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชทรัพย์จากทุนอานันทมหิดล ก่อสร้างอาคารวิจัยและฝึกอบรมวิชาการสร้างเป็นสถาบันราชประชาสมาสัย เมื่อปี พ.ศ.2503</p> <p>กลุ่มจิตอาสา The Lionheart Society ร.ร.นานาชาติฮาร์โรว์ ได้ร่วมกันทำความดี เพื่อระลึกถึงคำสอนของพระองค์ท่าน ด้วยการช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ราชประชาสมาสัย นำของที่จำเป็นไปมอบให้ และหาเงินทุนมามอบสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาล</p>
ไทยรัฐ	<p>อุปกรณ์ตรวจน้ำตาลในเลือด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือดจากปลายนิ้ว อุปกรณ์ดังกล่าวใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กติดไว้ที่ต้นแขนผู้ป่วย สามารถอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดในขณะนั้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในเวลา 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา ได้รับการอนุมัติใช้สำหรับผู้ใหญ่ ที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 1 หรือ 2</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch